

การวิเคราะห์สำนักหอสมุดใน 5 ปีข้างหน้า จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ระยะ 6 ปี 2565-2570 และสำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัย	สำนักหอสมุด
ปรัชญา : การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น	ปรัชญา : การเรียนรู้ตลอดชีวิตนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา	วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและวิชาชีพครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสำนักหอสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของห้องสมุด เช่น 1. เทคโนโลยี AI นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น หุ่นยนต์ตอบคำถาม หรือ UV Robot (หุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี), การสั่งงานด้วยเสียง chat bot (FAQ) ,siri ,google assistance หรือเป็นต้น 2. IoT กับงานห้องสมุด เช่น เทคโนโลยีเสมือน, สังคมไร้เงินสด
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและวิชาชีพครู 1. มีพื้นที่ที่เป็นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น คิดจะพักคิดถึงห้องสมุด (Rethinking library space) พื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์ ส่งเสริมการใช้พื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการอ่านหนังสือ เช่น Library market place , library rest place , พื้นที่สำหรับ Activities

มหาวิทยาลัย	สำนักหอสมุด
	2. ส่งเสริมการสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างห้องสมุด
	<p><u>ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>1.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>2.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เพื่อให้บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ</p> <p>3.พัฒนาสำนักหอสมุดเป็นห้องสมุดสีเขียว ให้มีความสำคัญกับการเป็นองค์กรสีเขียว เพื่อให้เป็นหน่วยต้นแบบที่มีการอนุรักษ์พลังงาน มีแผนรณรงค์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงการห้องสมุดปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 , มุม Green Library หรือ Save zone ,โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน เป็นต้น</p>

จากประเด็นข้างต้น แนวทางต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพราะห้องสมุดในสถาบันการศึกษาจะถูกบังคับให้ลดการใช้งบประมาณ ยิ่งมีการบริการออนไลน์หรือเป็นระบบข้อมูลแบบเปิด (Open Access) มากขึ้น ผู้มีอำนาจก็จะคิดว่าห้องสมุดใช้งบประมาณลดลง ซึ่งไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้อย่างที่ตั้งใจ เพราะฉะนั้นห้องสมุดจำเป็นต้องมีปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน